

**PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ, VĂN BẢN
V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Xuân, xóm Đình 1,
xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên**

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Lê Văn Xuân, xóm Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Nội dung khiếu nại, kiến nghị về việc ông Phạm Văn Ngọc (con trai bà Mỹ) đã đánh đập gây thương tích đối với em trai ông là ông Lê Văn Chiến cùng 02 thợ xây dựng nhà ở cho em trai ông; kiến nghị việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Chiến và gia đình bà Mỹ.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, căn cứ quy định của pháp luật và thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trả lời công dân trước 15/10/2019.

(gửi kèm theo đơn của công dân)./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (P3) UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi;
- Ông Lê Văn Xuân, xóm Đình 1, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên;
- V0, V3, BTĐ;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh (để đăng tin);
- Lưu: VT, TD3.

PC 149

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Huy Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KÊU CỨU

Kính gửi: Ông chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Bí thư thị ủy tỉnh AN.

Ông chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh AN.

Đồng kính gửi các cấp có thẩm quyền tỉnh AN.

Ben tôi là: Lê Văn Xuân, sinh năm 1975.

Nú tại: Xóm Đình 4 - Xã Liên Vị - TX Quảng Yên - QN

Tôi viết đơn này để ngỏ với quý ông và các cấp có thẩm quyền một việc như sau:

Em trai tôi là Lê Văn Chuẩn có thửa đất số 355 p² thửa số 30 tại xóm Đình 4 - xã Liên Vị - TX Quảng Yên tỉnh AN. Em trai tôi cho tôi một phần đất trong số diện tích 510 m² để xây dựng nhà ở.

Ngày 2.6.2019 tôi đã mong xây dựng nhà trên phần đất của em trai tôi cho, thì ngày 9 tháng 6 năm 2019, gia đình bà Mỹ (gặp ranh với nhà em trai tôi) đã sang cái tré hàng cho gia đình tôi xây và đã xây lu xó xát đánh nhau. Anh Phạm Văn Ngọc là con của bà Mỹ cầm dao sang đập phá tại sân của gia đình em trai tôi và đánh trong hàng hai anh thợ xây của gia đình tôi thuê. Anh Phường bị đòn gãy xương sườn, thủng lá lách, rách phổi. Anh bây giờ đang ở bệnh viện, xây xát cả thể. Mọi chi tiết như trên tôi viết đơn để ngỏ với UBND xã Liên Vị gửi quyết định chấp giữ hoặc gia đình nhưng đơn này sự việc vẫn chưa được giải quyết. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình tôi cũng như đảm bảo an ninh trật tự địa phương, tránh xảy